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ฉบับวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 

 

 

  ครม.เสียงแตกถกกันวุ่นหลังถูกชาวนาโวย! รัฐบาลยกเลิก

โครงการช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท หรือครัวเรือนละ 20,000 

บาท มาใช้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งแทน ทำให้เหลือได้รับแค่ครัวเรือน

ละ 10,000 บาท ทำให้นายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาให้หารือ ครม. 

ขณะที่ "ภูมิธรรม-ธรรมนัส" ขอร่วมหัวจมท้ายดันโครงการปุ๋ยคนละ

ครึ่ง “เกรียง-สมศักดิ์-สุริยะ” ยังคาใจ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ก.ค.2567 ได้

ใช้เวลาประชุมนานกว่าปกติ เนื่องจากมีการหยิบยกประเด็นที่ ครม.เคยมีมติไปก่อนหน้านี้ ในเรื่องของ

โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ รวม

แล้วได้รับไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาท แต่ภายหลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 

ได้ถูกทักท้วงจากประชาชน รวมทั้งมีเสียงทักท้วงมาจาก สส.ที่เรียกร้องอยากให้รัฐบาลกลับไปใช้

โครงการเดิมคือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่

ละ 1,000 บาท ที่ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท โดยนายเศรษฐาได้หยิบยกเรื่องน้ี

ขึ้นมาในที่ประชุม ครม. และขอให้ไปถกกันในวาระท้ายสุด ซึ่งใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง ทำให้การประชุม 

ครม.จากที่เคยจบประชุมเวลา 11.10 น. ขยับเป็นเวลา 12.10 น. 

 ทั้งน้ี ในที่ประชุม ครม. ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายอรรถกร 

ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอถึงผลดีของโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง และ ร.อ.ธรรมนัส 

ระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชาวนา ขณะที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ ระบุว่า โครงการเดิมต้องใช้เงินเยอะปีละ 57,000 ล้านบาท หากยังทำต่อไปจะไม่เหลือเงิน

ไปทำโครงการอื่นได้ และขณะนี้ราคาข้าวได้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ถูกชาวนาต่อว่าและเรียกร้อง

อยากให้ใช้โครงการเดิมมากกว่า และการเปลี่ยนโครงการไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาได้ทราบก่อน 

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เสนอแนะให้ทำทั้งสองโครงการคู่ขนานกันไป ส่วนนาย

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ได้พูดถึงสมาคมชาวนาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาว่า

สนับสนุนโครงการน้ี น่าเชื่อถือได้แค่ไหน อย่างไรก็ตาม ท้ายสุดนายกฯสรุปให้ดำเนินโครงการปุ๋ยคนละ

ครึ่งไปเช่นเดิม แต่หากระหว่างทางมีวิกฤติเกิดขึ้น รัฐบาลจะยังคงเข้าไปดูแลชาวนาเช่นเดิม 

 ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.15 น. นายเศรษฐาแถลงว่า เรื่องสุดท้ายในการประชุมที่ได้พูดคุยกันและเป็น

เหตุให้การประชุมเสร็จช้า เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการพูดคุย

ถึงรายละเอียดในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยแจ้งว่า โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท กับโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นคนละโครงการกัน 

และปีที่ผ่านมาที่ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อตัน แต่ปัจจุบันราคาข้าวดีขึ้นแล้ว จึงทำ

ให้เกิดโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา และเพิ่มจำนวนผลผลิตต่อไร่ของข้าว 

เป็นโครงการที่มีความยั่งยืนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นสิ่งที่พูดคุยกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง 

ครม.เสียงแตก "ปุ๋ยคนละคร่ึง" ถกวุ่น หลังโดนชาวนาโวยเลิกช่วยไร่ละพัน 



 “อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ราคาข้าวต่อตันอย่างเดียวที่มีความสำคัญ ซึ่งเรามั่นใจว่าปีนี้ราคาข้าวจะดี 

จากการที่เราใช้เกษตรแม่นยำ ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามการวิเคราะห์ดินโดยใช้หมอดิน ซึ่งมีอยู่หลายหมื่นคน

ทั่วประเทศ ทำให้เราทราบถึงความต้องการของปุ๋ยที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีการสำรวจหน้าดินว่าขาดแคลน

อะไรก่อน และกระทรวงเกษตรฯพยายามหาผู้ค้าปุ๋ยมาประมาณ 40-50 ราย เราเน้นย้ำเรื่องไม่ให้มีการ

ทุจริตด้วย” 

 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า หลายท่านถามว่าหากชาวนาไม่ต้องการปุ๋ย แต่ต้องการไร่ละ 1,000 บาท 

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐ เอาไว้ใช้เมื่อเกษตรกรมีปัญหาจากการปลูกข้าวที่ไม่มีคุณภาพซึ่งเกิด

จากความแล้งหรือน้ำท่วม ส่งผลให้ข้าวเกิดความเสียหาย รัฐต้องเข้าไปเยียวยา ประเด็นสำคัญคือราคา

ข้าวปีไหนที่ตกต่ำมาก ตันละ 7,000-8,000 บาท ชาวนาอยู่ไม่ได้ เพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่า รัฐก็จะ

เข้าไปสนับสนุน โดยดูแลค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งรัฐบาลนี้ประกาศชัดเจน เราจะต้องพัฒนา

คุณภาพข้าว เพิ่มปริมาณต่อไร่ และราคาข้าวต้องสูง ไม่ควรจะต่ำกว่าตันละ 11,000-15,000 บาทต่อตัน 

ทั้งนี้ หากต่อไปข้าวมีราคาสูง รัฐบาลจะต้องเข้าไปสนับสนุนอีกหรือ ตรงนี้มันคนละเรื่องกันต้องแยก 

ยืนยันว่าไร่ละ 1,000 บาทนั้น หากเกิดวิกฤติกับพี่น้องชาวนา โครงการนี้ยังมีอยู่ไม่ได้ยกเลิก “การ

วิพากษ์วิจารณ์โดยนำไปโยงกัน ถือเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน มันคนละเรื่องอย่าเอา 2 เรื่องมาผูกให้

เป็นเรื่องเดียวกัน” 

  

 

 Candidatus Liberibacter solanacearum (CLso) เป็น

แบคทีเรียที ่ทำให้เกิดโรค Zebra Chip ในมันฝรั่ง ที ่สร้าง

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำค ัญไปทั ่วโลก 

ขณะที่การพัฒนาความต้านทานโรค โดยการปรับปรุงพันธุ์

แบบเดิม แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในระยะเวลาค่อนข้าง

นาน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบพันธุวิศวกรรม หรือแนวทางการแก้ไขจีโนม

ใหม่ ล่าสุดการศึกษาที ่ตีพิมพ์ใน Plant Biotechnology Journal แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขยีน 

NPR3 ช่วยให้มันฝรั่งต้านทานต่อ CLso นักวิจัยได้สร้างสายพันธุ์ที่แก้ไขยีน StNPR3 ที่มีหลาย

ตำแหน่ง (multiple StNPR3-edited lines) โดยอาศัย Agrobacterium tumefaciens 

 ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติในสายพันธุ์ที่แก้ไขยีน เมื่อเปรียบเทียบ

กับสายพันธุ์เปรียบเทียบ และเมื่อประเมินแบคทีเรีย CLso มันฝรั่งสายพันธุ์ที่แก้ไขยีน มีการ

แสดงอาการของโรคท่ีลดลง การเปล่ียนสีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่ามันฝรั่งท่ี

แก้ไขยีน StNPR3 ต้านทานโรคได้อย่างไร นักวิจัยได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของ

ยีนและสารเมตาบอไลต์ (metabolites) พบว่ายีนเหล่านี้จำนวนมาก เกี่ยวข้องกับกระบวนการท่ี

เกี่ยวพันกับความเครียดทางชีวภาพ (biotic stress) และการตอบสนองต่อการป้องกัน 

 นอกจากนี้ การทำแผนที่ของสารเมตาบอไลต์แสดงให้เห็นว่า มีการกระตุ้นโปรตีนและ

ปัจจัยการถอดรหัสท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันหลายชนิด การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมนี้ ช่วยอธิบาย

ความต้านทานโรคท่ีเพิ่มขึ้น ท่ีพบในมันฝรั่งท่ีแก้ไขยีน StNPR3 

สะ–เล–เต 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : มันฝร่ังแก้ไขยีนต้านโรค 


